



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กสศ.ยันธุรกิจสหกรณ์ไม่ได้รับผลกระทบจากราคาปาล์มดิ่งลง

ชี้ทำธุรกิจเป็นระบบช่วยป้องกันปัญหาได้

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ยันสหกรณ์ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคา ปาล์มน้ำมันตกต่ำ เนื่องจากการนำเข้าน้ำมันปาล์ม ในล็อต 2 ซึ่สหกรณ์ดำเนินธุรกิจ เป็นระบบ ยึดผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลัก ช่วยป้องกันปัญหาได้ พร้อมเน้นย้ำยินดีให้ความร่วมมือทุกหน่วยงานในการส่งเสริมขยายพื้นที่ปลูกปาล์มในพื้นที่สหกรณ์นิคมสหกรณ์

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ มีมติอนุมัติให้องค์การคลังสินค้าเป็นผู้นำเข้าน้ำมันปาล์มล็อต 2 จำนวน 120,000 ตัน ส่งผลให้ราคาผ ลปาล์มภายในประเทศตกลง 3-4 บาท/ก.ก.ว่า เรื่องกรณีผลผลิตปาล์มน้ำมัน สหกรณ์ได้มีส่วนเข้าไปดำเนินการอยู่ 2 เรื่อง คือ เรื่องของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม กับการขยายพื้นที่ปลูกในเขตนิคมสหกรณ์บางเจาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อที่จะรองรับการก่อสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ซึ่งขณะนี้โรงงานปาล์มของสหกรณ์ ทั้งที่จังหวัดกระบี่ หรือที่ท่าชะงะ จังหวัดชุมพรที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง เพื่อขยายกำลังการผลิต ทั้ง 2 โรงงานได้ทำธุรกิจปกติ ไม่มีธุรกิจเก็งกำไร หรือมีการกักตุน เพราะส่วนใหญ่ผลผลิตที่รับซื้อจากสมาชิกเข้ามายังโรงงานของสหกรณ์ เป็นการซื้อขายในระบบปกติ เมื่อซื้อมาแล้วก็ต้องจ่ายเงินให้กับสมาชิกตามกำหนดระยะเวลาของการกำหนดชำระเงิน เท่าที่ติดตามดูสถานการณ์ขณะนี้ สหกรณ์ไม่ได้รับผลกระทบ และไม่ได้เข้าไปดำเนินการลักษณะกักตุน เพราะจากผลการดำเนินงานที่จังหวัดกระบี่ ปีที่แล้วมีกำไรพอสมควร และกำลังมีการขยายโรงงานที่สอง เหมือนกับที่ท่าชะงะ ที่มีการขยายโรงงานที่สองไปแล้ว

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ราคาปาล์มน้ำมันที่ทางรัฐบาลได้ประกาศราคา 7 บาท เป็นราคาที่สมเหตุสมผล ทำให้สมาชิกสหกรณ์อยู่ได้ สามารถที่จะทำธุรกิจแข่งกับธุรกิจเอกชนได้ เช่น ที่จังหวัดกระบี่ ได้มีการซื้อปาล์มในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดทั่วไป ประมาณ 10% ขณะเดียวกันเมื่อจำหน่าย เราสามารถจำหน่ายได้เร็ว จึงช่วยคืนทุน ได้เร็วและเกิดผล กำไร และเมื่อจัดสรรกำไร คืนให้กับสมาชิกแล้ว ยังมีกำไร เหลืออีกเป็น 100 ล้านบาท จึงคิดว่า ด้วยหลักการจัดการสหกรณ์ทำให้สมาชิกสหกรณ์มีความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยให้ความรับผิดชอบต่อสมาชิกเป็นหลัก ไม่ไปทำธุรกิจนอกเหนือความรับผิดชอบ ยกเว้นมีกำลังการผลิตเหลือจึงจะรับปาล์มจากข้องนอกเข้า มา จะช่วยป้องกันปัญหาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้ในระยะยาว

นายสมชาย กล่าวอีกว่า ส่วนการส่งเสริมขยายพื้นที่ปลูกปาล์มนั้น จริงๆ แล้วเป็นหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตร ไม่ใช่หน้าที่หลักของกรมส่งเสริมสหกรณ์ แต่หากมาใช้พื้นที่ของสหกรณ์ และนิคมสหกรณ์ กรมฯ ก็จะช่วยเหลือเรื่อง การวางแผน การจัดการ ซึ่งเรื่องนี้ทางรัฐบาลอาจจะมอบหมายให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการวางแผนบริหารจัดการเรื่องของการขยายพื้นที่ ปลูกปาล์มน้ำมันใน สหกรณ์หรือนิคมสหกรณ์ โดยอาจจะร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน ในการปรับสภาพดิน กรมฯ ก็จะช่วยให้ความร่วมมือในการจัดการ ซึ่งกรมฯ เองคงไม่ได้เป็นผู้นำในการที่จะมีเป้าหมายจะเพียงหน่วยงานเดียว เนื่องจากปาล์มน้ำมัน มีความเหมาะสมในหลายเรื่องที่จะปลูกได้ในภาคใต้ และสามารถขยายตัวได้เร็ว ขั้นตอนของปาล์มน้ำมันอาจจะต้องการลงทุนมากขึ้นในการปลูกปาล์ม และการขยายการปลูกปาล์ม ซึ่งเรื่องนี้กรมฯ จะเข้าไปดูแล อาจจะสนับสนุนเรื่องเงินทุนกู้ยืม แก่สหกรณ์ในพื้นที่ที่มีการปลูกปาล์ม เพื่อลงทุนในการดูแลรักษาปาล์ม น้ำมันให้มีคุณภาพ เพราะกรมฯ มีหน้าที่หลักคือ การช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่เป้าหมายเท่านั้น

////////////////////////////////////